



TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle
6841 S. 180th St, Tukwila, WA 98188
Website: www.vmpwa.org

Lễ Tưởng Niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm năm 2019



Tuwila. Hôm nay Chúa Nhật đầu tháng 11, một buổi sáng thật đẹp trời với ánh nắng dịu dàng, ngoài trời không mấy lạnh, dọc theo những con

đường dẫn vào nhà thờ với những hàng cây rũ bóng lá vàng, báo hiệu mùa thu đến. Tháng 11 cũng là tháng Giáo Hội dành riêng để tưởng nhớ đến các linh hồn lại gợi nhớ cho nhiều người Việt Nam hồi tưởng lại biến cố đầy đau thương tại miền Nam Việt Nam của cái gọi là cuộc đảo chánh năm 1963. Hồi tưởng lại biến cố đầy đau thương này, hàng năm giáo xứ CTTĐVN thường cử hành lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ của Người, cũng là dịp cầu nguyện cho Quân, Dân, Cán, Chính VNCH trong nghi thức tưởng niệm và thánh lễ cầu nguyện vào lúc 11 giờ sáng Chúa Nhật ngày 03 tháng 11 năm 2019.

[Xem Hình](#)

Đúng 11 giờ 30, vị đại diện ban tổ chức mở đầu: Trân trọng kính chào quý quan khách và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, hôm nay giáo xứ CTTĐVN long trọng cử hành lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ của Người . Chương trình gồm phần nghi thức tưởng niệm và thánh lễ cầu nguyện cho cố Tổng Thống và bào đệ của Tổng Thống cùng các chiến sĩ VNCH đã hy sinh để bảo vệ miền Nam Việt Nam. Mở đầu chương trình, trân trọng kính mời anh Nguyễn Quân lên đọc bài diễn từ tưởng niệm. Anh Nguyễn Quân tiến lên vị trí đọc diễn từ:

Kính thưa quý vị quan khách, và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Hôm nay Giáo xứ CTTĐVN thuộc Tổng Giáo Phận Seattle cử hành lễ tưởng niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ của Người, và cùng cầu nguyện cho các quân, dân, cán, chính VNCH đã hy sinh cho lý tưởng tự do và nhất là cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm được hưởng một nền công lý và hoà bình đích thực.

Kính thưa quý vị, hàng năm cứ đến tháng 11, tháng giáo hội hướng đến việc cầu nguyện cho Các Đấng linh hồn, người Việt Quốc Gia khắp nơi trên thế giới lại tưởng nhớ đến cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, vị Tổng Thống đầu tiên của nền đệ nhất Cộng Hòa đã bị thảm sát trong biến cố 1963 cùng với bào đệ của Người. Cử hành lễ Tưởng Niệm là để cầu nguyện cho các ngài cũng như cầu nguyện cho các chiến sĩ VNCH.

Kính thưa quý vị, Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm lúc thiếu thời, được theo học dưới sự dạy dỗ của một vị cha tinh thần nổi tiếng về kiến thức uyên bác, cũng như đức độ và lòng yêu nước: Đó là Quận Công Nguyễn Hữu Bài, Thượng Thư dưới triều vua Duy Tân. Ngài là vị đại thần duy nhất chống lại việc người Pháp muốn đào ngôi mộ vua Tự Đức để lấy vàng bạc châu báu. Thời đó người dân Huế vì lòng cảm phục nên đã có phương ngôn: “Đày vua không Khả. Đào mả không Bài”. Ngô Đình Khả là thân phụ của cố Tổng Thống Diệm. Ngoài việc hấp thụ những đức tính cao đẹp và lòng yêu nước nồng nàn của thân phụ và nghĩa phụ, cụ Diệm còn chịu ảnh hưởng sâu đậm của nền giáo dục Nho Giáo và Thiên Chúa Giáo. Thực vậy, tinh thần Nho Giáo đã hun đúc cụ Diệm thành một con người thanh liêm, tiết tháo và cương trực thì nền giáo dục Thiên Chúa Giáo đã đào tạo cụ thành một con người giàu lòng bác ái, vị tha và công chính. Do ảnh hưởng của nền giáo dục đó nên khi nhận lãnh trách nhiệm điều hành đất nước, ngài là một vị Tổng Thống yêu nước, ngài đã kiên cường tranh đấu để bảo vệ nền tự do, độc lập của dân tộc, người luôn đặt quyền lợi tổ quốc trên hết, nhưng rồi vận nước đến, Người đã bị sát hại một cách bi thương trong biến cố của cái gọi là cuộc đảo chánh năm 1963 cùng với bào đệ của Người.

Kính thưa quý vị, 56 năm trôi qua, một khoảng thời gian dài hơn nửa thế kỷ, theo dòng thời gian, nhiều tài liệu lịch sử đã xác minh về sự thật bi thương của cuộc đảo chánh này vì tự nó đã không mang lại lợi ích gì cho Miền Nam VN, mà còn gây nên hệ lụy đưa miền Nam đến thảm họa của biến cố 30 tháng 4 năm 1975, lịch sử cũng đã làm sáng ngời về đức hạnh và lòng yêu nước của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Hôm nay, nhân ngày tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ của Người, chúng ta cùng cầu nguyện cho các ngài cùng các Quân Dân Cán Chính VNCH đã hy sinh cho đại nghĩa, cho các đồng bào ruột thịt đã chết trên vạn nẻo đường khi đi tìm tự do, và tất cả các anh hùng vị quốc vong thân qua các thời đại. Nhất là xin Chúa đoái thương ban cho quê hương Việt Nam sớm thoát khỏi nạn cộng sản vô thần để mọi người dân được sống trong an bình. Tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm cũng là dịp để các thế hệ trẻ nhận biết lòng yêu nước của vị Tổng Thống đầu tiên tại Miền Nam Việt Nam.

Bài diễn từ diễn từ khá cảm động qua giọng đọc truyền cảm của anh Nguyễn Quân đã khiến nhiều người xúc động. Sau bài diễn từ, tiếng kèn của khúc nhạc truy điệu được thổi lên đã đưa cộng đoàn hiện diện đi vào giây phút thiêng liêng trong tâm tình cầu nguyện với nỗi buồn ngùi khi hồi tưởng đến cái chết thê thảm của cố Tổng Thống. Phút truy điệu vừa dứt, MC nói: Xin ba hồi chiêng trống. Ba hồi chiêng trống ngân vang làm tăng thêm sự long trọng của buổi tưởng niệm đầy thiêng liêng theo truyền thống hồn Việt.

Ba hồi chiêng trống vừa dứt, ca đoàn hát bài ca nhập lễ. Nghi đoàn cùng với linh mục đoàn đồng tế cung nghinh Thánh Giá tiến lên bàn thánh theo tiếng hát của Ca Đoàn. Cha chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế Thánh Lễ cùng đồng tế có cha Nguyễn Sơn Miên, cha Trần Hữu Lân. Bài ca nhập lễ vừa dứt, vị MC nói: trân trọng kính mời quý cha tiến đến vị trí dâng hương. Hương được trao cho quý cha, từ ca đoàn với giọng đọc lời dẫn niệm hương khá cảm động: Hương trầm trên tay Quý cha, là niềm tri ân dạt dào, là lời cảm tạ bao hồng ân mà Chúa đã ban cho chúng con được sống trong một đất nước tự do. Trong giây phút thiêng liêng này, chúng con cầu xin Chúa ban cho quê hương Việt nam sớm chấm dứt nạn cộng sản vô thần. Xin cho toàn dân Việt được ơn can đảm để cùng nhau bảo vệ đất nước trước nạn xâm lăng của Tàu cộng.

Sau lời dẫn quý cha đã cung kính dâng hương trước di ảnh của cố Tổng Thống cùng với tiếng hát từ ca đoàn vang lên trầm bổng theo cung điệu khẩn bái: "Hương trầm tỏa bay lên trước Thiên Nhan " với 3 tiếng chiêng trống vọng điêm theo tiếng hát.

Tiếp đến là đại diện các Hội Đoàn dâng hương với lời dẫn : "Nén hương mà đại diện các đoàn thể dâng lên, để niệm nhớ và tri ân cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Bào Đệ của người, niệm nhớ các anh hùng vị quốc vong thân, các chiến sĩ VNCH và đồng minh đã chết để bảo vệ miền Nam Việt Nam, niệm nhớ những vị đã chết trong các trại tù cộng sản, và tất cả đồng bào ruột thịt đã chết trên vạn nẻo đường khi đi tìm tự do, xin cho tất cả được an nghỉ nơi nước Chúa."

Buổi niệm hương đã diễn ra trong nghi lễ khá trang trọng khi từng toán dâng hương với lời ca: "Hương trầm tỏa bay lên trước Thiên Nhan" cùng với tiếng chiêng trống điểm hồi đã làm tăng thêm phần long trọng của buổi tưởng niệm đầy cảm động.

Kết thúc phần niệm hương, vị MC nói: phần dâng hương kết thúc trân trọng kính cảm ơn quý cha và quý vị, giờ thánh lễ bắt đầu.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế nói: "Hôm nay cùng với Giáo Hội mừng Chúa Nhật 31 thường niên, đặc biệt giáo xứ cùng hướng về việc tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm để cùng cầu nguyện cho linh hồn Gioan Baotixia Ngô Đình Diệm và bào đệ của ngài là Giacôbê Ngô Đình Nhu, cũng như cầu nguyện cho các chiến sĩ VNCH và cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, trong thánh lễ có quý cha cùng đồng tế, và có sự hiện diện của quý vị quan khách đại diện các Hội Đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ hiện diện, cho một tràng pháo tay để cùng chào đón nhau "(tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu).

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa theo Chúa Nhật 31 Thường Niên. Tin mừng hôm nay Thánh Luca giới thiệu câu chuyện Chúa Giêsu gặp gỡ Giakêu qua việc Chúa báo cho Giakêu biết : Giakêu, hôm nay ta lưu lại tại nhà ngươi với câu chuyện như sau: "Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kia, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: "Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi". Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lắm bảm rằng: "Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi".

Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Ngài, tôi xin bỏ thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn". Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: "Hôm nay nhà

này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chúng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất".

Cha chủ tế phụ trách giảng lễ: trong bài giảng, ngài nhấn mạnh về lòng tin của Giakêu là người thu thuế đã mong được gặp Chúa và Chúa đã đoái nhìn anh trong sự yêu thương qua lòng thành của Giakêu, ngài đã đến nhà của Giakêu với lời tuyên bố: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chúng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất". Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết tìm gặp Chúa một cách chân thật như Giakêu để được Chúa đoái thương" khi đề cập đến cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ngài nói : cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm cũng sống một cuộc sống với một niềm tin sắt son vào Chúa, hàng ngày ngài thường xuyên cầu nguyện và luôn sống tín thác vào Chúa. Cố Tổng Thống đã thực sự là một vị Tổng Thống yêu nước . Hôm nay chúng ta cử hành lễ tưởng niệm để tưởng nhớ đến vị Tổng Thống của nền Đệ Nhất Cộng Hoà, một vị Tổng Thống yêu nước và cùng cầu nguyện cho bào đệ của Tổng Thống cũng như tất cả các chiến sĩ VNCH và cùng cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm được tự do dân chủ..."

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Thánh Lễ với đoàn Dâng Lễ Vật khá trang trọng.

Thánh lễ được kết thúc lúc 12 giờ 45 phút. Mọi người chia tay ra về trong tâm tình cầu nguyện. Nhiều vị đã đến chụp hình lưu niệm trước bàn thờ cố Tổng Thống.

Nguyễn An Quý